



## ต้นไม้ เป็นหลักประกัน ช่องทางใหม่รายย่อย

เราเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ คณะรัฐมนตรีสัญญา ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวน 58 ชนิด เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สามารถนำมาค้ำประกันกู้เงินได้ เพราะนี่คือแผนนโยบายที่ช่วยตอบโจทย์ถึงใน 3 สัปดาห์ เริ่มจากส่งเสริมการปลูกป่าในที่ดินตนเอง เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุนน้อย สามารถมีหลักประกันทางธุรกิจและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของมวลมนุษยชาติในวันนี้ เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีทางเลือกหลักประกันเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยเบื้องต้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส.จะเป็นสถาบันการเงินแรกที่จะดำเนินโครงการนี้ โดยสมาชิกโครงการสามารถนำต้นไม้เข้ามาเป็นหลักประกัน โดย ธกส.จะเป็นฝ่ายประเมินราคา ตีมูลค่าหลักประกันประมาณ 50% ทั้งนี้อธิบายอย่างเป็นทางการประมาณเดือนกันยายน นี้

ปัจจุบันการกำหนดให้ทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้มี ประกอบด้วย 1.กิจการ 2.สิทธิเรียกร้อง เช่น สัญญาเช่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า เป็นต้น 3.สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือ วัตถุดิบ เป็นต้น 4.สังหาริมทรัพย์ในกรณีให้ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น ที่ดินจัดสรร หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น 5.ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ เป็นต้น และที่จะประกาศออกมาคือประเภทที่ 6.ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยใน

ส่วนของต้นไม้ที่เนื้อไม้แข็งเนื้อไม้ต้องอายุหนึ่งปีขึ้นไป ลำต้นตรง 2 เมตร และสีต้นไม้ 400 ต้นในหนึ่งไร่และปลูกในที่ดินตัวเอง

แนวคิดให้นำต้นไม้เป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงินนั้น

เป็นแรงผลักดันจากกระทรวงพาณิชย์ ที่หารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ตั้งโจทย์ว่าหาอย่างไรให้ต้นไม้เป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจสำหรับรายชื้อต้นไม้ทั้ง 58 ชนิด ประกอบด้วยไม้สัก พะยูง ชิงชัน กระชิก กระพี้เขาคายย สารธ แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเทียนทอง ตะเทียนหิน ตะเทียนชันตาแมว ไม้สกุลยาง สะเดา สะเดาเทียน ตะกูด ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร่ง นนทรี สัตบรรณ ดินเบ็ดเตล็ด พญาศรี ปิยะแบงกนา เสลา อินทนิลน้ำ ตะแบกเลือด นากบุด ไม้สกุลจําปี แคนา กัลปพฤกษ์ ราชนพฤกษ์ สุพรรณนิการ์ เหลืองปริติยธรร มหาด มะขามป้อม หว่า จามจุรี พลับพลา กั้นกรา กะทิงใบใหญ่ หลุมพอกฤชณา ไม้หอม เทพทาโร ผ่าง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน และมะขาม

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ เห็นชอบให้แก้กฎหมาย

ป่าไม้ เพื่อเปิดทางให้มีการตัดไม้และเคลื่อนย้ายต้นไม้ต้องห้ามในพื้นที่ตัวเองได้ ซึ่งการแก้กฎหมายครั้งนี้ ก็จะสอดคล้องกับแนวทางนำต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพราะมีต้นไม้หลายชนิดใน 58 รายการที่ต้องห้ามตัดหรือเคลื่อนย้ายแม้จะเป็นพื้นที่ตัวเอง สอดรับกับแผนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน โดยการขับเคลื่อนระบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรและชุมชน จะผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อการออมและการสร้างมูลค่าของเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าไม่นานเกินรอกฎกระทรวง ออกมารองรับ ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ที่บัญญัติให้หลักประกันได้แก่ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ถึงตอนนั้นจะเป็นช่องทางเพิ่มให้ธุรกิจรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น